

Số: /BC-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Về việc tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh trong công tác phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020**

Tiếp nhận Công văn số 451/CAT-TM ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Công an tỉnh Đồng Tháp về việc tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:

#### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh; tham gia Đội kiểm tra liên ngành của Tỉnh nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa (*karaoke, nhà nghỉ, khách sạn...*).

- Đồng thời, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh đến với nhân dân trên địa bàn biết, tham gia đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tuy nhiên từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện các chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung toàn Ngành cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao**

- Các đơn vị, địa phương thuộc Ngành đã triển khai lắp đặt mới và sửa chữa trên 260 bảng, pa nô và hơn 200 băng rôn, tuyên truyền trực quan tại các nơi đông dân cư với các nội dung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình an ninh trật tự đặc thù của từng địa phương.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong các biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền

nhệm vụ chính trị và sự kiện lớn của đất nước của Tỉnh tại các xã, phường, thị trấn được 154 buổi thu hút khoảng 30.000 lượt người xem.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vào các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ tại đơn vị như :Câu lạc bộ Hát với nhau, Đờn ca tài tử...thu hút hàng nghìn người tham dự trong đó lực lượng lứa tuổi thanh thiếu niên tham gia chiếm số lượng lớn.

- Thể thao quần chúng trên toàn tỉnh phát triển rộng khắp, sôi nổi nhân dịp các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương<sup>1</sup>. Nổi bật, tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm; tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII năm 2018 với quy mô lớn và kết quả tốt hơn các kỳ Đại hội trước; các lớp năng khiếu bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, võ thuật trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì; phong trào thể dục dưỡng sinh, thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình phát triển tại các thị trấn, trung tâm thị xã, thành phố thu hút đông đảo người dân luyện tập thường xuyên tham gia vui chơi, giải trí, góp phần tích cực trong việc giáo dục thanh thiếu niên ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 32 sân bóng đá 11 người, 162 sân bóng đá 05 người bằng cỏ nhân tạo, 492 sân bóng chuyền, 55 sân quần vợt, 44 hồ bơi cỡ định vừa và nhỏ, 50 phòng tập thể dục thể thao.

- Chiếu phim 48 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, thu hút khoảng 15.000 lượt người xem.

- Tổ chức triển lãm sách, các hoạt động đọc sách lành mạnh, bổ ích cho các em lứa tuổi thanh thiếu niên tham gia như: đọc sách giải ô chữ, trả lời câu hỏi, hướng dẫn khéo tay hay làm, hướng dẫn các lớp kỹ năng,... Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động đọc sách tuyên truyền lồng ghép về: an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy và HIV/AIDS, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... giúp hình thành thói quen đọc sách cho thanh thiếu niên, giúp các em nắm vững các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, đưa các mô hình phục vụ lưu động trên địa bàn tỉnh, mang tri thức đến với các em ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, xã nông thôn mới, các trường học trên địa bàn tỉnh... góp phần đẩy lùi tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, giúp các em hình thành thói quen hữu ích, có lối sống lành mạnh.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh việc trẻ em từ 16 tuổi trở xuống tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử và công trình văn hóa do địa phương quản lý được miễn thu phí theo Nghị quyết số 212/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

## **2. Phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình**

<sup>1</sup> Hàng năm, cấp huyện và cơ sở tổ chức khoảng 400 cuộc thi đấu, giao lưu thể thao, thu hút khoảng 80.000 lượt VĐV tham gia; cấp tỉnh tổ chức từ 30 đến 40 giải thể thao, hội thao cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế, có gần 15.000 lượt VĐV tham gia thi đấu

- Công tác Phong trào được các cấp đặc biệt quan tâm, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. Đến năm 2019, toàn tỉnh có 381.566/418.988 gia đình được công nhận là “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 91,07% tăng 1,12% so với năm 2016 (89,95%); 576/582 ấp được công nhận “Ấp văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 98,97% giảm 1,03% so với năm 2016 (100%); 116/119 khóm được công nhận “Khóm văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 97,48% giảm 2,54% so với năm 2016 (100%); 114/118 xã được công nhận “Xã văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 96,61% giảm 1,71% so với năm 2016 (đạt 98,32%); 25/26 được công nhận “Phường, thị trấn văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 96,15% tăng 16,15% so với năm 2016 (đạt 80%). Hiện nay, 100% xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đạt chuẩn 02 năm lần đầu; 96% phường, thị trấn được công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 02 năm lần đầu. Các địa phương đang tiến hành xây dựng để được công nhận lại trong 05 năm tiếp theo. Toàn tỉnh hiện có 1.272/1.398 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 90,99% (giảm 8,74% so với năm 2016).

- Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh được triển khai rộng khắp, nhiều tấm gương được biểu dương khen thưởng; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng<sup>2</sup>.

### **3. Về xây dựng các điểm vui chơi, giải trí**

Hiện nay các điểm vui chơi, giải trí dành cho thanh thiếu niên tại các xã, phường còn nhiều hạn chế, chủ yếu lồng ghép hoạt động tại các Trung tâm Học tập Cộng đồng và các Nhà Văn hóa ấp. Toàn tỉnh hiện có 84/117 xã có TTVH-HTCĐ được xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong đó 77 TTVH-HTCĐ xây dựng mới, 07 cải tạo nâng cấp), 20 sử dụng chung Hội trường UBND xã để hoạt động, 01 sử dụng chung với TTVH-TT huyện và 12 trung tâm chưa cải tạo, nâng cấp; có 276 Nhà Văn hóa ấp xây mới, 09 Nhà Văn hóa được cải tạo, nâng cấp, 38 Nhà Văn hóa liên ấp, 41 ấp sinh hoạt chung với TTVH-HTCĐ, 152 Nhà Văn hóa sử dụng trụ sở Ban nhân dân ấp, các ấp còn lại sử dụng các thiết chế văn hóa khác để hoạt động.

- Các TTVH-HTCĐ xây dựng mới đã và đang được khai thác, phát huy hiệu quả; các Trung tâm được cải tạo, nâng cấp hoặc có trụ sở riêng cũng cố gắng tổ chức và duy trì hoạt động thường xuyên. Hầu hết các mô hình sinh hoạt của các ban, ngành, đoàn thể xã đều đưa vào tổ chức tại TTVH-HTCĐ nhằm tận dụng không gian hội trường và sử dụng các trang thiết bị sẵn có nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân, trong đó tập trung nhiều cho lứa tuổi thanh thiếu niên và người cao tuổi về học tập, vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Ngoài ra, phối hợp cùng các ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, công ty, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn sản xuất, khởi nghiệp cho thanh niên; mở lớp dạy nghề nông thôn, CLB Nông dân với pháp luật, sinh hoạt Hội quán nông dân... Qua đó, hỗ

<sup>2</sup> Mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”; mô hình “1+1” (01 giáo viên giúp 01 học sinh); “Đôi bạn học tập”; phong trào “Nuôi heo đất khuyến học”; “Tổ Dân phòng an toàn về an ninh trật tự vùng đồng bào có đạo”; mô hình “Camera an ninh”; “Tổ cảm hóa, giáo dục đối tượng”; mô hình mua bảo hiểm y tế cho Tổ trưởng Tổ dân phòng khuyến học; mô hình Hội quán nông dân...

trợ người dân có điều kiện cập nhật kiến thức, phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

#### **4. Công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho thanh thiếu niên**

- Trong 05 năm qua, Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an Tỉnh và Đội kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 63 cuộc kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, việc đầu tư, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành pháp luật và rà soát, thống kê các cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử (*game bắn cá, game bắn thú*) và các loại hình tương tự khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kết quả kiểm tra 546 tổ chức, cá nhân trong đó, ban hành 60 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 353.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi ba triệu đồng*), tịch thu, tiêu hủy 188 đĩa không có tem nhãn; buộc tiêu hủy trên 500 tờ rời quảng cáo, nhắc nhở 51 trường hợp hoạt động tuyên truyền chính trị, quảng cáo ngoài trời sai quy định.

- Nhìn chung, hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh những năm qua tương đối ổn định, không có vi phạm nghiêm trọng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá và các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đã chấp hành tốt theo quy định của pháp luật.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Thuận lợi**

- Ngành luôn duy trì thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lồng ghép nội dung tuyên truyền nội dung phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ đó góp phần đưa hiệu quả công tác này ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh được đông đảo nhân dân ủng hộ và đóng góp tâm sức nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Các địa phương hầu hết phát huy tốt cơ sở vật chất được đầu tư, hỗ trợ đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân; tạo sự thay đổi rõ rệt về đời sống văn hóa nhất là ở nông thôn.

- Chất lượng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cải thiện đáng kể, đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 548/QĐ-UBND.HC ngày 12/6/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

#### **2. Khó khăn**

- Công tác tuyên truyền phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật chủ yếu là lồng ghép vào hoạt động chuyên môn của ngành do kinh phí được cấp còn hạn chế so với yêu cầu thực tế.

- Việc kêu gọi đầu tư vào các hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao còn nhiều hạn chế. Do đây là lĩnh vực đặc thù, mang tính chất phục vụ, ít sinh lợi, chậm thu hồi vốn nên khó thu hút đầu tư.

- Sự phối hợp hoạt động của TTVH-HTCĐ, Nhà văn hóa ấp với các ngành, đoàn thể ở một vài địa phương còn hạn chế, lúng túng; chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm để phát huy hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư cũng như huy động nguồn kinh phí tại chỗ; thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI**

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền về công tác phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

- Phối hợp kiểm tra tiến độ xây dựng các Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn Tỉnh; khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng của các Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng và Nhà văn hóa ấp, đảm bảo tổ chức hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân; đồng thời, tăng cường đầu tư các nguồn lực cho hoạt động của thiết chế này kết hợp với xã hội hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và tham gia vào xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở.

- Phối hợp của các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn Tỉnh, tập trung vào các ngày lễ, tết...nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng chất lượng Tiêu chí Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND Tỉnh về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

**Nơi nhận:**

- Công an Tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLVH (KV) 05b.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Ngô Quang Tuyên**